

Thân Gởi Các Gia Đình Trường Kirkbride:

Như quý vị còn nhớ, vào mùa xuân chúng tôi đã chia sẻ thông tin với quý vị về một sáng kiến mới có liên quan đến mọi trường học trong Sở Giáo Dục được gọi là **Đánh Giá Kế Hoạch Toàn Diện Của Trường (CSPR)**.

Vào đầu năm học, Sở Giáo Dục đã bắt đầu làm việc với các chuyên gia trong ngành để có cái nhìn toàn hệ thống về dân số và cộng đồng trên toàn thành phố của chúng ta dự kiến sẽ thay đổi như thế nào trong những năm tới. Biết được dân số của học sinh và gia đình trong mỗi cộng đồng sẽ biến đổi như thế nào theo thời gian sẽ giúp cho Sở Giáo Dục lập kế hoạch tốt hơn và đáp ứng nhu cầu giáo dục của việc thay đổi dân số trong mỗi cộng đồng. Mục tiêu tổng thể là:

- Tối ưu hóa việc sử dụng các cơ sở trường học trong toàn thành phố để đảm bảo cho tất cả học sinh có quyền theo học tại một trường học tốt gần nơi chúng cư ngụ
- Đầu tư vốn hạn chế vào những nơi cần thiết nhất
- Tạo sự chuyển tiếp chu đáo cho học sinh ở các lớp tiểu học và trung học
- Hỗ trợ tốt hơn cho các chương trình học tập nào chuẩn bị cho học sinh của chúng ta được thành công ở trường đại học và ngành nghề
- Tối đa hóa việc sử dụng tài sản công cộng (thành phố / Sở)

Đối với CSPR, các trường địa phương đã được chia thành bốn chu kỳ hàng năm sau đó được chia thành các khu vực nghiên cứu dựa trên vị trí địa lý của chúng được gọi là khu vực nghiên cứu. Quá trình sẽ tập trung vào việc giải quyết những khó khăn độc nhất của các trường học và khu vực lân cận trong mỗi khu vực nghiên cứu. Trường chúng tôi được bao gồm trong Chu Kỳ 1, Khu Vực Học Tập #1.

Với tư cách là phụ huynh, bước đầu tiên quan trọng trong quy trình là hiểu được những gì quan trọng đối với quý vị và làm thế nào Sở Giáo Dục có thể lời cuốn quý vị tốt nhất. Do đó, Công Ty Critical Data Services, sẽ thay mặt cho Sở Giáo Dục Philadelphia, bắt đầu tiếp cận để chọn phụ huynh qua email và / hoặc điện thoại để thực hiện cuộc khảo sát. Tôi yêu cầu, nếu được chọn tham gia, xin quý vị cố gắng hết sức để làm điều đó.

Xin cảm ơn quý vị trước về việc sẵn sàng tham gia vào quá trình này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin quý vị vui lòng liên hệ với tôi.

Xin cảm ơn quý vị đã chọn Trường Kirkbride cho việc giáo dục con em quý vị.

Rebecca Julien

Muốn biết thêm chi tiết về quá trình CSPR, xin quý vị vui lòng truy cập trang web [www.philasd.org/cspr](http://www.philasd.org/cspr).